



# ทอล์ก ออฟทอล์ก

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา

## ระบบการศึกษาไทย... นับหนึ่งใหม่เลยดีไหม

**ค**วามที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหลายสิบปี อาจต้องสรุปการศึกษาของไทยไม่ได้แค่อยู่นะชั้นวิกฤตตามที่มีนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความเห็น แต่อยากจะเรียกว่า “ล่มสลาย” “พังพินาศ” ตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา เพราะนอกจากไม่สร้างคนแล้ว ยังจะทำลายคนรุ่นใหม่ไปด้วย กลัวเข้าโรงเรียนตั้งไม่ได้ ก็จับเด็กที่ควรพัฒนามาท่อง จะเข้าเตรียมอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยก็ตัว เข้ามาแล้วยังไม่รู้ เหมือนกันว่าจะจบแบบไหน ความไม่รู้ที่มหาวิทยาลัยต่างกำหนดเป็นเป้าหมายเป็นแค่คำขวัญ

สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปสอนแพทย์จากอินเดีย เนปาล มัลดีฟส์ เป็นเวลา 6 วัน สังเกตเห็นอย่างหนึ่งที่แตกต่างหลังมือเป็นหน้ามือ คือไม่มีใครหลับ ฟัง ตั้งคำถาม ชักเหตุผล พยายามเรียนรู้ตลอดเวลาตั้งแต่ 8 โมงเช้า ยัน 5 โมงเย็น เตรียมคำถามมาเทียบเทียบกับของเรา จะโทษนักเรียนก็ไม่ถูก เพราะแต่ละหลักสูตร หัวใจ ยัดเยียดความรู้ประดามีในโลกกันมโหฬาร เด็กไม่มีโอกาสคิดว่า ปัญหาอยู่ที่ไหน จะให้รอบรู้ หรือมีโอกาสหาความรู้รอบตัว อ่านหนังสือพิมพ์ ติดตามข่าวสารความเป็นไปในโลกก็ไม่มี ต้องท่องให้ตรงที่ออกข้อสอบ ตอบให้ตรงกับที่อาจารย์ต้องการ เก็บคะแนนไปเป็นของขวัญพ่อแม่ เพื่อไว้ประดับตนในการเรียนต่อในชั้นสูง

แต่ละมหาวิทยาลัยก็มั่งเกียรติดยศ ตั้งเป้าที่จะติดอันดับ 1 ใน 100 ของโลก ใฝ่ฝันวิจัยเป็นสำคัญ อาจารย์เงินเดือนดีทุกอย่าง ต้องทำวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ทุนก็หายาก เวลาที่ไม่มี ได้งานวิจัยแบบเบียดหัวแตก ต่อใจทยอยให้ใครไม่รู้ โดยหารู้ไม่ว่าประเทศที่เจริญแล้ว การเติบโตเป็นทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จนถึงมีผลผลิตไปใช้งานได้จริง

แต่ระบบการศึกษาระดับสูงสุดของเรายืดกอล่ง ฟุ้งต้นน้ำก็ไม่ถึงสักที โบนเบลก็ไม่ได้ จะรวยมากกลางน้ำ ก็ส่งผ่านต่อไปไม่ได้ไม่ถึงปลายหาง วากวนกับงานวิจัยที่แข่งกับฝรั่งในเรื่องที่ต้นทุนเราไม่พอ โดยไม่ตอบใจทยอยประเทศไทย

ทีมงานวิจัยที่ต้องการคำตอบ กลับไม่มีใครแย่งทำ เป้าหมายการศึกษาที่ยังหวังสร้างปริญญาเอกสักแสนคนในประเทศไทย เพื่อผลิตการวิจัยเพิ่มให้มหาวิทยาลัย เกาหลี ญี่ปุ่น หรือแม้แต่จีน อินเดีย ผลิตยา สินค้าไฮเทคได้เองส่งขายทั่วโลก ผลิตเครื่องจักรได้เอง ราคาถูก ทั้งๆ ที่ไม่มีบทความวิชาการมากมายตีพิมพ์แข่งกับฝรั่ง เพื่อติดอันดับโลก

ขณะที่ครู อาจารย์ของไทย วันๆ ต้องกังวลกับการผลิตงานกระดาษยื่นยันว่ามีภาระงานตามเกณฑ์ ที่ภาระงานไม่ถึงก็ต้องเคี่ยวเข็ญให้มีการสอนเพิ่มขึ้น ตกหนักช่วยกับนักเรียน ต้องกังวลว่าไม่มีงานวิจัยตีพิมพ์ตามเงื่อนไข เพื่อตำแหน่งวิชาการตามกำหนด เข้าได้กับ “กินไม่ได้แต่แห่” คงเป็นนियามการเรียนการสอนในประเทศไทย

ถมมงบประมาณเข้าไปเถอะครับ ด้วยวิธีการ วิธีคิด วิธีประเมินเดิมๆ เขาวงกตเงิน Z เงิน Y ถึงวันๆ เมื่อว่างจากท่องตำราหัวโตเพื่อสอบ เลยต้องแก้เครียด เข้าฝึบ ฝึบ ระบายน้ำแฉะสึลม กินเหล้า สูบบุหรี่ แกกิ่งเด็กต่างๆ นานา เพราะทั้งเด็ก ครู อาจารย์ต่างก็ตกในวงจรรอบาหวั คิดไม่ออกว่าเมื่อไหร่ พันธุ์เบบี๋มม เงิน X และก่อนหน้า ที่ออกกฎเกณฑ์ จะยอมเกษียณไปซะที

# ● กนป.ห่วงเด็กติด'ศูนย์'ไอเน็ตนับแสน

## ● ส่งหาวิธีสะท้อน'จัดการศึกษา'แท้จริง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเลขาธิการ สกศ.ในฐานะหน่วยงานหลักในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ระหว่างปี 2552-2554 ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ 11 ตัวบ่งชี้ ได้รายงานผลการติดตามให้ที่ประชุม กนป.รับทราบ ซึ่งในภาพรวม การดำเนินการอยู่ในระดับที่ทรง แต่ก็ไม่ได้แยลง โดยนายกรัฐมนตรีพอใจในการทำงาน เพราะการทำงานของ กนป.เป็นเพียงระยะสั้นๆ แม้เป้าหมายจะไม่ได้ขยับมากมายแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่องคุณภาพการศึกษาจะต้องใช้เวลา ทั้งนี้สำหรับตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ อาทิ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กปฐมวัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพเหมาะสม



ธงทอง จันทรางศุ

ตัวบ่งชี้ที่ 3 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา เพิ่มขึ้นเป็น 60 : 40 ตัวบ่งชี้ที่ 4 อัตราการรู้หนังสือของประชากร (อายุ 15-60 ปี) เป็นร้อยละ 100 ตัวบ่งชี้ที่ 5

เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วน ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง ตัวบ่งชี้ที่ 7 จำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี เป็นต้น